



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ ๑๐ /2564

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น รอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานย่อย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 18 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) โจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย ประกอบด้วย (1.1) การวิเคราะห์บริบทและฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ (1.2) การวิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่กับการสร้างโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) หรือโมเดลการพัฒนา (Development Model) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น 2) กระบวนการสร้างความร่วมมือ การทำงานกับกลไกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคศิลปิน และภาคเอกชน เป็นต้น 3) กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย (3.1) กระบวนการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (3.2) กระบวนการจัดทำแผนที่สืบค้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ (3.3) แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างธุรกิจสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม 4) ความชัดเจนของผลผลิต (Output) และความคุ้มค่าต่อการลงทุนวิจัย (Value of Money) โดยวัดจากโอกาสในการสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนและโอกาสของการขยายผลของโครงการวิจัย และ 5) ศักยภาพของคณะผู้วิจัย การบูรณาการศาสตร์ และทุนเดิมของการทำงานในพื้นที่

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนักท้องถิ่น
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

ลำดับที่	รหัสโครงการ	โครงการวิจัย	นักวิจัย
1	3068010	ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมในเส้นทางการค้าโบราณของบ้านสวายจิกบ้านสนวนและชุมชนตลาดเก่าห้วยราชเพื่อการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดบุรีรัมย์	ดร.เชาวลิต สิมสวຍ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2	3078219	ย่านศิลปหัตถกรรม ย่านแม่คำสเปน : นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสู่การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น	ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3	3079140	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ย่านสร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียงราย	ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4	3079449	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย์ (ไอโซ) และพื้นที่รายรอบ	ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5	3080006	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมหนึ่งตะลุงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่นย่านตลาดวัฒนธรรมหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช	ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6	3080059	การศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์การพัฒนาทุ่งหลวงรังสิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสำนักท้องถิ่นชุมชนรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ของจังหวัดปทุมธานี	ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7	3080217	การพัฒนากลไกขับเคลื่อนฐานทุนทางวัฒนธรรมสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา	ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8	3080325	การสร้างแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์ย่านเก่าเพชรบุรี	รศ.ร.อ.ดร.ชวิทย์ สุจฉายา สถาบันอาศรมศิลป์

ลำดับที่	รหัสโครงการ	โครงการวิจัย	นักวิจัย
9	3100672	เมืองเก่าสงขลาตระการตางานศิลป์ : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลาสู่การเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชน	ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10	3100811	สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน	รศ.ดร.นันทินิตย์ วานิชชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11	3100835	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่เมืองแพร่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจทางวัฒนธรรม	ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12	3100866	การพัฒนากลไกความร่วมมือด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนล่าง จังหวัดสมุทรสาคร	ดร.สันติ ไทยยีนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
13	3101054	โครงการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง บริเวณแถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี (ตำบลสวนผึ้งและตะนาวศรี)	ผศ.นันทนา บุญล่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี